

**ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH
BAN TUYÊN GIÁO**

*

Số 64-CV/BTGDƯK

*V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng,
chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thái Bình, ngày 15 tháng 7 năm 2022

Kính gửi: Các đảng ủy, chi ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối.

Thực hiện Công văn số 423- CV/BTGTU, ngày 12-7-2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đề nghị các đảng ủy, chi ủy cơ sở thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền sâu rộng phòng, chống dịch bệnh Covid-19, sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, ho gà,... theo nội dung văn bản chỉ đạo số 748-CV/TU, ngày 11/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc "tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh", Công văn số 423-CV/BTGTU, ngày 12/7/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và hướng dẫn của chuyên môn ngành y tế để nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Đặc biệt, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên, không chủ quan, lơ là đối với nguy cơ dịch bệnh; luôn đề cao cảnh giác, sẵn sàng phương án, kịch bản cụ thể; thường xuyên phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại các cơ quan, đơn vị.

2. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên nâng cao sức khỏe; cảnh báo với các biến chứng mới; hướng dẫn, chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19. Đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, thông tin không đúng về vắc xin và các trào lưu không tiêm vắc xin; tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong phòng, chống dịch và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

3. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về tiêm vắc xin, lợi ích và hiệu quả của vắc xin phòng Covid-19 để khuyến khích và hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên tích cực tham gia tiêm vắc xin bảo vệ bản thân và cộng đồng; đồng thời thấy rõ "Vắc xin vẫn là vũ khí quyết định trong phòng, chống Covid-19"; tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên tăng cường các mũi tiêm cho bản thân theo hướng dẫn của ngành y tế để duy trì

miễn dịch cộng đồng, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Tuyên truyền, tổ chức phát động Chiến dịch tiêm chủng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi đầu trong việc tiêm vắc xin phòng Covid-19, góp phần triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường bảo vệ, nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Đề nghị các đảng ủy, chi ủy cơ sở triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực ĐUK (báo cáo);
- Như kính gửi;
- Lưu BTGDUK.

**K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Lưu Thị Phương Thanh